

TIẾP TỤC QUAN TÂM LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 8/8, đoàn công tác Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam do đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn và đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác cán bộ nữ. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các quy định, kế hoạch về công tác cán bộ, trong đó xác định cụ thể tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch cấp ủy, quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; tỷ lệ cán bộ nữ trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp, tỷ lệ nữ trong lãnh đạo chủ chốt và những nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn

vị và người đứng đầu đều chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ nói chung, cán bộ nữ nói riêng. Nhiều cán bộ nữ khi được giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã phát huy tốt năng lực, sở trường công tác, cùng tập thể thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi làm rõ thêm về những kết quả đạt được, những vấn đề đặt ra liên quan đến công tác cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Những năm qua, Thái Bình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Điều đó được thể hiện ở việc luân chuyển cán bộ nữ trong nhiệm vụ qua nhằm bảo đảm các tiêu chí về công tác cán bộ ở tỉnh. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục bám sát thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát

triển đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh. Qua đó tạo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quan tâm lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ nữ, tăng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cũng như diện các sở, ngành, địa phương quản lý; chuẩn bị nguồn nhân sự cán bộ nữ cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Qua nắm tình hình thực tế về công tác cán bộ nữ tại địa phương, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã phát biểu đánh giá cao những nỗ lực của Thái Bình trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, cấp ủy các cấp của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn Thái Bình tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ nữ ở các cấp; quán triệt sâu sắc thực chất hơn các quy định của Đảng, thể chế hóa chủ trương của Đảng bằng các quy định, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Tăng cường các khóa đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nâng cao ý thức, kỹ năng cho cán bộ nữ. Hội LHPN tỉnh Thái Bình cần thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới để tiếp tục khẳng định vai trò của người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Thái Bình nói riêng.

THU THỦY - TIẾN ĐẠT

tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Huệ, thôn Nghĩa Thắng, xã Đông Hòa và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhi, thôn Trần Tây, xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình).

Hoạt động tặng quà nằm trong chuỗi các hoạt động tri ân của Hội LHPN Việt Nam đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

QUỐC CƯỜNG

(sửa đổi) được Quốc hội thông qua mới đây; tuyên truyền Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND tỉnh đến mọi tầng lớp nhân dân để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Quản lý tốt quy khám chữa bệnh BHYT; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Đồng chí đề nghị ngành BHXH cũng như các sở, ngành liên quan cần chủ động tham mưu với các cấp ủy, chính quyền và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần chung tay, góp sức thực hiện thật tốt chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đơn vị, doanh nghiệp đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Cần có giải pháp xử lý tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục có các giải pháp hiệu quả, đẩy nhanh phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

THẨM, TẶNG QUÀ...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 8/8, đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam do đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Tiến

Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao 50 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng ở 8 huyện, thành phố với tổng trị giá gần 80 triệu đồng; đến thăm,

GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ...

(Tiếp theo trang 1)

chi trả cho 5.134 người hưởng trợ cấp thất nghiệp; đồng thời giải quyết cho 119 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

6 tháng đầu năm 2024, đã giám định cho 1.397.637 lượt người khám chữa bệnh BHYT với chi phí chi trả là 1.039 tỷ đồng. BHXH tỉnh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả quỹ BHYT, bảo đảm chi đúng, chi đủ, phục vụ kịp thời công tác khám chữa bệnh BHYT cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận, nêu bật kết quả đã đạt được, đồng thời tập trung làm rõ một số tồn tại, hạn chế như tình trạng nợ đóng, chậm đóng BHXH, BHYT,

BHTN; tỷ lệ báo phủ BHYT còn thấp... Từ đó, đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của ngành BHXH trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN thời gian qua, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đánh giá cao sự phối hợp của ngành BHXH với các sở, ngành liên quan, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngành BHXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; nhất là những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội

Công đoàn 2012, bảo đảm tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Đồng chí cũng tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đóng góp của các đại biểu vào dự thảo Luật Công đoàn chuyên trị kỳ họp Quốc hội tới.

Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã khảo sát tại khu nhà ở công nhân, lao động có thu nhập thấp tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình; thăm hỏi, tặng quà một số hộ gia đình.

viên tham gia, góp phần quan trọng trong công tác giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

đoàn về tiềm năng, lợi thế, tổng quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện; chia sẻ những kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, trong đó nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác tổ chức cán bộ... Các thành viên trong đoàn đánh giá cao sự vào cuộc của lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ và các địa phương trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về vấn đề phát huy dân chủ ở cơ sở.

Cùng ngày, đoàn công tác có buổi làm việc tại 2 xã An Thái, Quỳnh Hoa để nắm bắt kinh nghiệm, cách làm trong phát huy dân chủ ở cơ sở, nhất là trong việc vận động nhân dân hiến đất để làm đường, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Qua trình làm việc với Huyện ủy Quỳnh Phụ và khảo sát thực tế tại 2 địa phương giúp đoàn tổng kết các thông tin quan trọng để nghiên cứu triển khai thực hiện hiệu quả đề tài khoa học: "Thực hiện dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong tình hình mới".

Tăng tốc, bứt phá trong triển khai các dự án, công trình giao thông trọng điểm

Sáng ngày 8/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì phiên họp thứ 13 của Ban Chỉ đạo. Dự phiên họp có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, sau phiên họp thứ 12, Thủ tướng Chính phủ đã giao 57 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương, đến nay các đơn vị đã hoàn thành 20 nhiệm vụ đúng thời hạn, đang tích cực triển khai 30 nhiệm vụ. Hiện nay cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác 2.021km đường cao tốc. Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương đang triển khai thi công 38 dự án, dự án thành phần với tổng chiều dài 1.700km, trong đó có 25 dự án, dự án thành phần với tổng chiều dài 1.104km có kế hoạch hoàn thành vào năm 2025.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đơn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình theo phương thức đối tác công tư. Đến nay báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được hội đồng liên ngành họp thẩm định và có thông báo kết luận. UBND tỉnh và nhà đầu tư để xuất dự án đang tổ chức rà soát, nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của hội đồng thẩm định để hoàn thiện các báo cáo. Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tỉnh đã hoàn thiện, nộp hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hoàn thành bước khảo sát sơ quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án. Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đang được triển khai khẩn trương. Về nguyên vật liệu phục vụ dự án, theo tính toán cần khoảng 13,2 triệu m³ cát; trong đó, Thái Bình cần khoảng 6,85 triệu m³. Hiện tỉnh đang



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

tiến hành khảo sát, nghiên cứu, đánh giá trữ lượng các mỏ cát trên địa bàn, bảo đảm nguồn cung nguyên vật liệu. Phần đầu khởi công dự án vào cuối tháng 11/2024.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, ban quản lý dự án, nhà thầu, đơn vị tư vấn, cán bộ, công nhân, người lao động trên công trường các dự án. Thủ tướng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, khối lượng công việc từ nay đến năm 2025 và thời gian tới còn rất lớn, cần phải tăng tốc, bứt phá trong triển khai các dự án. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch chi tiết "đường găng tiến độ hoàn thành các dự án trong năm 2025", phân công "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm" phù hợp điều kiện giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, điều kiện thời tiết để làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm soát chặt tiến độ thi công các dự án, bảo đảm hoàn thành mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025. Các bộ, ngành, địa phương, nhất là các chủ đầu tư, nhà thầu tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "500 ngày đêm cao điểm hoàn thành thắng lợi các dự án đường bộ cao tốc" để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước, 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ triển khai để hoàn thành trong tháng 8/2024 toàn

thực hiện khảo sát, nghiên cứu, đánh giá trữ lượng các mỏ cát trên địa bàn, bảo đảm nguồn cung nguyên vật liệu. Phần đầu khởi công dự án vào cuối tháng 11/2024.

Về vật liệu xây dựng, Thủ tướng yêu cầu các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản các dự án chủ động tìm kiếm, xác định nguồn vật liệu; phối hợp chặt chẽ với các địa phương có mỏ vật liệu để hoàn thiện thủ tục cấp mỏ đảm bảo nguồn vật liệu đáp, đáp ứng tiến độ các dự án.

Về thi công, Thủ tướng chỉ rõ, các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản dự án nghiêm cứu giải pháp xử lý kỹ thuật phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng tiến độ thi công các dự án. Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết thủ tục đầu tư các dự án, đồng thời, các bên liên quan đầu tư, lựa chọn đơn vị thi công nghiêm túc, công khai, minh bạch, khách quan, chống tham nhũng, tiêu cực. Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; đồng thời giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải chuyển đến các bộ, ngành liên quan giải quyết theo thẩm quyền.

NGUYỄN THỜI

Cả nước phát hiện, xử lý 64.185 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Sáng ngày 8/8, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo BCĐ 389/ĐP tỉnh và các sở, ngành thành viên.

6 tháng đầu năm, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua các tuyến biên giới, cửa khẩu diễn biến không quá phức tạp, không phát sinh điểm nóng. Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực vào cuộc, làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiểm tra, xử lý vi phạm. Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 64.185 vụ vi phạm, thu nộp ngân

sách nhà nước gần 6.100 tỷ đồng, khởi tố hình sự 650 vụ với 1.913 đối tượng.

Dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến khó lường, tiềm ẩn yếu tố phức tạp. BCĐ 389 quốc gia chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, động vật hoang dã, buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá, vàng đầu, đường cát, vàng, ngoại tệ...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả, kinh nghiệm triển khai, những khó khăn, bất cập và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt các giải pháp

về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đặc biệt nêu cao vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong thực thi nhiệm vụ, cung cấp thông tin, tăng cường kiểm tra, giám sát, từ đó phát hiện lỗ hổng, sai sót, thực thi đạo đức công vụ. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức người tiêu dùng, để trở thành người tiêu dùng thông minh; cần đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình hiện nay. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, tham mưu điều chỉnh lại các quy định của pháp luật còn bất cập; tăng cường ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin để giải quyết các vi phạm, thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có giải pháp tốt hơn trong thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

KHÁC ĐUẦN

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao đổi, làm rõ kết quả triển khai thi hành Luật Công đoàn 2012, những bất cập, vướng mắc, nguyên nhân bất cập, vướng mắc, cơ chế vận hành một số công trình thực thuộc; đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của dự thảo Luật Công đoàn

sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ tám tới.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh phát biểu đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh khẩn trương hoàn thiện báo cáo gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; tiếp tục quy định của dự thảo Luật Công đoàn

HƯNG HÀ TỔ CHỨC NGÀY HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

16 đối tượng vi phạm về ANTT; lập hồ sơ đưa 5 đối tượng vào cơ sở giáo dục, 6 đối tượng vào trung tâm cai nghiện. Ngoài ra, xã Hồng Minh còn

thành lập, duy trì hoạt động 5 mô hình tự quản với 96 thành viên; 10 đội dân phòng với 100 đội viên, 58 tổ nhân dân tự quản với 158 thành

ĐOÀN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)



Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Trường Tiểu học và THCS An Thái (Quỳnh Phụ).

nhận được sự đồng thuận của con nhân dân như: vận động nhân dân hiến đất giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, sáp nhập xã... Kết quả thực hiện dân

chủ ở cơ sở đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, khởi đầu đoàn kết nhân dân trong huyện được giữ vững.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ thông tin, giới thiệu với

TRAO QUÀ CHO CÁC NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị đã trao 90 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Công ty Liên doanh điện hành Cửu Long cho các nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

* Sáng ngày 8/8, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho nạn nhân CĐDC gián tiếp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

241 suất quà, tổng trị giá gần 80 triệu đồng đã được trao cho các nạn

nhân CĐDC gián tiếp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân, quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình với nạn nhân CĐDC và gia đình của họ, qua đó nhằm động viên các nạn nhân nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

* Chiều ngày 8/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Quỳnh Phụ tổ chức

trao quà cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 63 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2024).

477 nạn nhân là con của người nhiễm chất độc da cam tại các địa phương trên địa bàn huyện được Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh trao các suất quà, mỗi suất trị giá 330.000 đồng. Việc trao quà thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với nạn nhân nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.